
 
 

๒๔๙ หมู่ ๔ ต าบลไชยสถาน  
อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน 

 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 
เร่ือง ขอส่งมติท่ีประชุมของคณะกรรมการ สกสค. 
เรียน  ส านกัข่าวออนไลน์ไทยพบัลิกา้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย รายงานท่ีประชุม/มติท่ีประชุมเม่ือวนัท่ี ๑๘ เม.ย ๕๖ 
 

ผมไดส่้งมติของคณะกรรมการ สกสค.ไปใหแ้ลว้ผมส่งเฉพาะประเด็นซ่ึงเป็นขอ้สรุปของคณะ กรรมการ สกสค.เก่ียวกบัเฉพาะ
ประเด็นของผม 
 ประเด็นแรกกรณีซ้ือขายท่ีดินมติท่ีประชุมพดูถึงอ านาจของ ผ.อ. องคก์ารคา้ของ สกสค. วา่กระท าไดห้รือไม่คณะกรรมการไดใ้ห้
ความเห็นชอบและมีการซ้ือขายโอนกรรมสิทธ์ิกนัจนเสร็จส้ินแลว้ ผูข้ายไดรั้บเงินค่าท่ีดินจนครบถว้นแลว้ องคก์ารคา้ของ สกสค . ไม่ได้
รับความเสียหายหรือขอ้ผกูพนัใดๆ ไม่มีการทุจริต 

กรณีท่ีการซ้ือขายแบบเรียนใหก้บัครอบครัวข่าว ๓ จากขอ้เทจ็จริงพบวา่มีการแต่งตั้งผูป้ระสานงานการขายถูกตอ้งตามขั้นตอน 
ปรากฏหลกัฐานแสดงขอ้มูลของผูป้ระสานการขาย และการจ่ายเงินค่าตอบแทนผูป้ระสานการขายก็ระบุจ่ายใหน้างพรทิพย ์เขมรัตน์ ซ่ึง
ในทางปฏิบติัหากมีผูป้ระสานการขาย องคก์ารคา้ของ สกสค.ก็ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนผูป้ระสานการขายตามขอ้ตกลง ดงันั้นตามกรณีจึงไม่
อาจถือไดว้า่องคก์ารคา้ของ สกสค.ไดรั้บความเสียหายจาการด าเนินในกรณีดงักล่าวน้ี 

ซ่ึงอยูใ่นหนา้ท่ี ๑๑, ๑๒, ส่วนหนา้ท่ี๑๓เป็นเร่ืองอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัมติเร่ืองของผมเป็นมติของ สกสค.เก่ียวเร่ืองอ่ืนๆและไดมี้
การรับรองมนรายงานการประชุมเม่ือวนัท่ี ๑๘ เม.ย ๕๖ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไปดว้ย 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

           (นายสันติภาพ  อินทรพฒัน์) 
 



 
 

 



 
 

 

 
 
 



 
 

 



 
 

 

 
 
 



 
 

 
 
  



 
 

 


